

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่อง ให้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง โดยหลักสูตรกำหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกำหนดให้ภาษาต่างประเทศเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทำรายวิชา และจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและวางรากฐานภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้เรียนรู้ภาษาที่สามอย่างหลากหลาย ได้รับความรู้ ทักษะ สามารถสื่อสารได้ สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพในอนาคต จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่ง ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ในสถานศึกษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการและบริบทของพื้นที่

/๒. แจ้งองค์กร ...

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษที่มีการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้วในปัจจุบัน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบผ่านระบบ Google Forms ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกวิทย์ มีเพียร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๒ ต่อ ๒๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : สิริินภา สารภาพ โทร. ๐๙๙-๐๕๐-๘๓๓๗



<https://bit.ly/3vBWEIS>